

แก้งโจรเหิม บุกวัดชื่อดัง ตัดไม้พะยุง อุกอกรอบ2

สุดอุกอาจ แก้ง
มอดไม้ทมิฬเหิมหนัก
ส่งกลุ่มชายฉกรรจ์
7-8 คน ♦ อ่านต่อหน้า 2

ไม้พะยุง □ ต่อจากหน้า 1

สวมหมวกไอโหม่ง มีอาวุธปืนครบมือ บุกตัดต้น
พะยุงลำค่าอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ในวัดดัง
จ.ศรีสะเกษ เป็นรอบที่ 2 ในรอบ 2 ปี เผย
พฤติกรรมสุดป่าเถื่อน ทรยศยิ่งขั้นฟ้าอย่างบ้า
คลั่ง ช่มชู้พระ-ชาวบ้านไม่ให้เข้าขัดขวาง ก่อน
เผ่นหนีโดยยวดยาน คาคเป็นขบวนการตัดไม้แก้ง
เด็วกับคราวก่อนเมื่อปี 59 พระ-ชาวบ้านวอน
ผู้เกี่ยวข้องเร่งได้ล่าจับกุม ด้าน ดร.นังไม่ติด ไล่
เช็กกล้องวงจรปิด-พยานแวดล้อม ส่งกำลัง
ไปคุ้มครองวัด หัวหน้ากลุ่มคนร้ายหวนกลับมา
ก่อเหตุอีก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ค. ผู้
สื่อข่าวได้รับแจ้งเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายมีอาวุธ
ครบมือบุกตัดต้นพะยุงภายในวัดบ้านเวาะ หมู่
5 ต.ภูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่ช่วง
กลางดึกที่ผ่านมา จึงเดินทางไปตรวจสอบที่
เกิดเหตุบริเวณด้านข้างพระอุโบสถภายในวัด
พบพระอธิการเจียม สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดบ้าน
เวาะ พระลูกวัด และกลุ่มชาวบ้าน กำลังยืนมุง
ดูต้นไม้พะยุงลำค่าอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ที่กลุ่ม
คนร้ายเข้ามาตัดโค่นด้วยความเศร้าสลดใจ ทั้ง
ที่ทางวัดได้ทำกรงเหล็กและรั้วลวดหนามล้อม
ต้นพะยุงเอาไว้ ท่ามกลางเสียงสาปแช่งของ
ชาวบ้านต่อการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อบาป
กรรม ลงมืออย่างอุกอาจไม่เว้นแม้กระทั่ง
ภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเขต

อภัยทาน

พระอธิการเจียม สุจิตโต เปิดเผยว่า
ช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ขณะนอนหลับอยู่
บนกุฏิได้ยินเสียงรถยนต์ขับเข้ามาภายในวัด จึง
สะดุ้งตื่นขึ้นมา จากนั้นได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ดัง
มาจากข้าง ๆ พระอุโบสถ จุดที่มีการปลูกต้น
พะยุงเอาไว้ จึงรีบลุกไปมองดูที่หน้าต่าง พบ
กลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 7-8 คน สวมหมวก
ไหมพรมสีดำปิดคลุมใบหน้า และสวมไฟฉาย
บนศีรษะ ทุกคนมีอาวุธปืนครบมือ โดยคนร้าย
บางส่วนได้ปีนขึ้นไปบนรั้วเหล็กที่ล้อมต้น
พะยุงความสูงประมาณ 4 เมตร ใช้เลื่อยยนต์
ตัดต้นพะยุงจนหักโคนล้มลงมา 1 ต้น เสียงดัง
โครมใหญ่ จากนั้นได้ช่วยกันเลื่อยต้นพะยุงเป็น
ท่อน ๆ ความยาวท่อนละ 2-3 เมตร ขณะที่
คนร้ายที่เหลือยืนถือปืนคุมเชิงไว้ จึงรีบ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ

ระหว่างนั้นมีชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่
ใกล้วัดได้ยินเสียงต้นไม้ล้ม จึงพากันออกมาดู
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศผ่านเครื่อง
ขยายเสียงหอรกระบายข่าวหมู่บ้านว่าอาจมีเหตุ
ร้ายเกิดขึ้น เมื่อกลุ่มคนร้ายได้ยินเสียงประกาศ
จึงยังปีนขึ้นไปเป็นระยะ ๆ เพื่อข่มขู่พระและ
ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปขัดขวาง โดยใช้เวลาไม่ถึง
10 นาที ก่อนจะลำเลียงท่อนไม้พะยุงขึ้นรถ
ปิกอัพสีดำ ไม่ทราบยี่ห้อ และไม่ติดแผ่น
ป้ายทะเบียนขับหลบหนีไปได้ท่ามกลาง
ความมืด

นายสนั่น โกษา ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวาะ
หมู่ 5 กล่าวว่า เหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้น
มาแล้วเมื่อปี 2559 ในครั้งนั้นกลุ่มคนร้ายได้บุก
เข้ามาตัดต้นพะยุงและใช้ปืนยิงใส่พระอธิการ
เจียม เจ้าอาวาสได้รับบาดเจ็บ ขณะวิ่งขึ้นไปตี
ระฆังปลุกชาวบ้าน จนถึงขณะนี้ตำรวจก็ยังจับ
กุมคนร้ายไม่ได้ โดยต้นพะยุงเก่าแก่นี้ทางวัด
และชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ มีจำนวน
เหลือน้อยมากแล้ว ซึ่งหลังเกิดเหตุในครั้งก่อน
วัดและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างกรง
เหล็กล้อมรอบต้นพะยุงทั้งหมด แต่ก็ยังไม่พ้น
เงื้อมมือของแก้งมอดไม้หวนกลับมาก่อเหตุอีก

จนได้ จึงอยากวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เร่งติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะต้นพะยุงถือเป็นสมบัติที่ชาวบ้านทุกคน
รักและหวงแหนอย่างมาก

ด้าน พ.ต.ท.เสกสรร อุทโท รอง ผกก.
สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ดูจาก
พฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นมืออาชีพ
เนื่องจากใช้เวลาก่อเหตุรวดเร็วมาก ใช้เวลาไม่
กี่นาทีก็สามารถตัดโค่นไม้พะยุงแล้วลำเลียง
ออกจากพื้นที่ไปได้อย่างชำนาญ และรู้เส้นทาง
หลบหนีเป็นอย่างดี ประกอบกับพฤติกรรมที่
ก่อเหตุคล้ายกับกลุ่มคนร้ายที่เคยบุกเข้ามาตัด
ไม้พะยุงที่วัดแห่งนี้ ช่วงกลางดึกวันที่ 24 ก.พ.
59 ซึ่งในครั้งนั้นมีคนร้ายประมาณ 10 คน ใช้
อาวุธปืนกราดยิงข่มขู่แบบบ้าคลั่งใส่กุฏิพระ
และชาวบ้าน ไม้ให้เข้าใกล้ ก่อนใช้รถบรรทุก
6 ล้อ พร้อมเครนชักรถขนลำเลียงไม้พะยุง
หลบหนีไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ฟันธงว่าจะ
เป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันหรือไม่ เบื้องต้น
ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจุด
เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียงที่มีกล้องวงจรปิด
รวมทั้งสอบสวนพยานแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อหา
รายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายและ
พาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อติดตามจับกุมให้ได้โดย
เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สาย
ตรวจไปเฝ้าที่วัดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุ
คนร้ายกลับมาก่อเหตุอีก.